

# Doanh nghiệp dệt may đối diện nhiều khó khăn



Các doanh nghiệp (DN) dệt may trên địa bàn tỉnh đang đứng trước nhiều khó khăn từ sản xuất đến kinh doanh. Nếu không có giải pháp chủ động khắc phục từ sớm, thì xa, các DN sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2023, ảnh hưởng tới việc làm, đời sống của hàng vạn lao động.

Thông thường, dịp cuối năm, các DN dệt may phải tăng ca vì đơn hàng dồi dào và gấp rút sản xuất để đáp ứng thị trường năm mới. Thế nhưng, năm nay không những không tăng ca mà nhiều DN còn phải cho công nhân tan ca sớm từ 30 phút đến 1 tiếng. Thiếu việc làm đồng nghĩa với thu nhập của công nhân giảm. Trong khi đó, nhu cầu chi tiêu cuối năm tăng khiến họ trầm trở. Chị Bùi Thị Huyền, công nhân may đang làm việc trong khu công nghiệp Phúc Khánh cho biết: Cuối năm chúng tôi ai cũng mong được làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Năm nay đơn hàng ít, thu nhập giảm nên không cảm thấy háo hức khi năm hết, tết đến.



Sản xuất tại Công ty Tân Đề.

Thời điểm này, các DN dệt may đang hoàn thiện các đơn hàng của năm 2022 và bắt tay vào sản xuất hàng mùa hè và mùa đông năm 2023. Tuy nhiên, hầu hết các DN đang khó khăn trong việc

tim kiếm đơn hàng cho năm tới. Vừa qua, tại hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 của Công ty Tân Đề - DN hàng đầu trong ngành dệt may Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc Công ty thề thốt chia sẻ: Năm 2023, dự báo nhu cầu tiêu dùng của người dân các nước châu Âu, Mỹ, Canada sẽ giảm do lạm phát tăng cao, ảnh hưởng từ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina. Chính vì vậy, đơn hàng của DN may xuất khẩu có thể sẽ giảm đáng kể. Mặc dù đã nỗ lực đàm phán, ký kết với các đối tác lớn và uy tín lâu năm nhưng hiện nay Công ty Tân Đề mới nhận được đơn hàng bảo đảm sản xuất đến hết tháng 6/2023. Với những DN lớn đã khó khăn như vậy, các DN nhỏ và vừa càng khó khăn hơn trong việc tìm đơn hàng. Không riêng DN trong nước, ngay cả DN FDI cũng chung hoàn cảnh. Lãnh đạo Công ty

TNHH PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ) cho biết: Bằng giờ mọi năm Công ty đã ký với các đối tác đơn hàng sản xuất bảo đảm đủ việc làm cho công nhân tới giữa năm sau; song năm nay Công ty mới nhận được nguồn hàng sản xuất đến hết tháng 2/2023.

Một khó khăn khác mà các DN dệt may cũng đang phải đối mặt đó là tình trạng thiếu nguyên phụ liệu. Vải, cúc, chỉ, kim, khóa... phục vụ ngành dệt may chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc (ước tính hơn 70%), Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất và xuất khẩu nguyên phụ liệu của Trung Quốc bị đình trệ, sản lượng sụt giảm dẫn tới thiếu, chậm nguồn cung. Còn nguồn cung từ Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu và thiếu về giá cao nên DN dệt may khó có thể tiếp cận. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Tân Đề cho biết: Trong bối cảnh nguồn cung nguyên phụ liệu khó khăn, nếu không chủ động được đơn hàng để có kế hoạch sớm đặt mua nguyên phụ liệu thì rất dễ xảy ra tình trạng DN phải dừng hoạt động vì không có nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Chưa hết, các DN dệt may còn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khác như giá xăng dầu liên tục biến động, chi phí dịch vụ logistics quá cao, lãi suất ngân hàng điều chỉnh tăng khiến chi phí sản xuất của DN đội lên 5 - 10%. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, cùng lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn dẫn tới sức cạnh tranh của DN, của sản phẩm trên thị trường bị ảnh hưởng, lợi nhuận giảm,

thậm chí thua lỗ nếu không quản lý, cân đối tốt. Hơn thế, các DN dệt may sử dụng nhiều lao động, nếu xảy ra khủng hoảng sẽ ảnh hưởng tới việc làm, cuộc sống của hàng vạn người.

Ngành dệt may là thế mạnh của Thái Bình với khoảng 600 công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất và 160 DN may xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt từ 1,2 - 1,4 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Việc gỡ khó cho các DN dệt may có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Để giải được bài toán khó hiện nay, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo các DN dệt may cần sớm sắp xếp, cơ cấu lại DN theo hướng tinh gọn, hiện đại. Đồng thời, các DN duy trì chặt chẽ quan hệ bạn hàng truyền thống, chủ động tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm đối tác mới nhằm gia tăng đơn hàng. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất trung và dài hạn, DN nhanh chóng tìm nguồn cung và ký kết hợp đồng cung ứng nhằm bảo đảm vụ sản xuất, tránh bị thiệt hại do biến động thị trường và bị ép giá. Theo bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương, một giải pháp cũng rất quan trọng đó là các DN dệt may cần nhận thức đúng, nghiêm cứu và thực thi, tận dụng tối đa những cơ hội về mở cửa thị trường, ưu đãi thuế quan mà các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết như CPTPP, EVFTA, UKFTA, RCEP mang lại để tạo sức mạnh vượt qua thách thức, đưa DN phát triển, hội nhập.

KHẮC DUẤN

## THÀNH PHỐ Thu nhận 164 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3



Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) thành phố Thái Bình phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vừa tổ chức ngày hội HMTN đợt 3 năm 2022.

Tham gia ngày hội HMTN có hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Bệnh viện Đa khoa thành phố và các tình nguyện viên chủ thập đỏ. Kết quả, Ban tổ chức thu được 164 đơn vị máu an toàn.

Như vậy, qua 3 đợt HMTN, thành phố thu được 470 đơn vị máu, đạt hơn 120% kế hoạch năm 2022.

THU HOÀI

## Tập huấn công tác đoàn

Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác đoàn cho bí thư (phó bí thư) đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các học viên được bồi dưỡng kỹ năng cơ bản của một thủ lĩnh đoàn, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức trò chơi, chuyên đề về thiết kế tổ chức điển đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh, sinh viên.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn khối trường học trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, từng bước đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường học đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu quả.

KUÂN PHƯƠNG

## TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Tổ chức ngày hội khoa học kỹ thuật Steam Festival 2022

Sáng ngày 11/12, Trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức ngày hội khoa học kỹ thuật Steam Festival 2022.

Steam Festival 2022 là sự kiện về robot và trải nghiệm các sản phẩm khoa học kỹ thuật đầu tiên được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Thái Bình với mục đích lan tỏa niềm đam mê với khoa học kỹ thuật đến các em học sinh, từ đó đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh nhà trường. Ngày hội tập trung vào các hoạt động: thi đấu robot, tham quan các gian hàng, hoạt động trải nghiệm... Các sản phẩm được trưng bày tại ngày hội do chính các em học sinh nghiên cứu, chế tạo, có tính ứng dụng cao.

Ngày hội khoa học kỹ thuật được tổ chức tạo sân chơi bổ ích, là nơi học sinh có thể trải nghiệm sáng tạo để phát triển năng lực bản thân, để cao tinh thần hợp tác và rèn luyện kỹ năng sống, từ đó nghiên cứu ra những sản phẩm có ích cho xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

# Làng quất Đông Hòa nhộn nhịp đón tết

Những ngày này, đi dọc các con đường dẫn vào làng quất Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân tất bật

chăm sóc quất phục vụ thị trường tết Nguyên đán Quý Mão.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn quất của gia đình, ông Hà Văn Khải, thôn Nghĩa

Thắng cho biết: Năm nay thời tiết khắc nghiệt, tán rộng, quả lớn và đều. Bà con rất phấn khởi vì đầu năm nay ổn định. Gia đình tôi trồng 400 cây quất xum trên 6 sào vườn. Tất cả đều được thương lái đến thu mua trực tiếp, cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng.

Cách gia đình ông Khải không xa là khu vườn quất của gia đình ông Trần Văn Toàn. Ông Toàn cho biết: Gia đình tôi trồng 260 cây quất xum và 80 cây quất thể. Tất cả quất xum đều đã được thương lái của Ninh Bình thu mua với giá cao từ 1 tháng trước. Số lượng quất thể đã được đặt thuê khoảng 20%. Tổng thu nhập của gia đình tôi ước đạt 190 triệu đồng.

Để quất ra hoa, chín đều đúng dịp tết, người trồng quất Đông Hòa có những bí quyết riêng. Đó

là dựa theo thời tiết để điều chỉnh các công đoạn chăm sóc cho phù hợp. Bên cạnh đó, trong vườn còn có những giống quất nhỏ đang được ươm, phải mất 2 - 3 năm nữa mới có thể thu hoạch và cung ứng cho thị trường. Hiện tại, quất Đông Hòa đã được thương lái đặt mua 80 - 85% và ký gửi đến gần tết mới chở đi. Các hộ dân duy trì chăm sóc để cây quất khỏe, đẹp giúp các thương lái. Đi thăm những cây quất trĩu quả đã đặt mua, ông Vũ Văn Dân, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) tỏ ra rất hài lòng: Năm nay giá quất cao hơn những năm trước. Giá quất xum từ 500.000 - 1.000.000 đồng/cây, quất thể dao động từ 1.000.000 - 5.000.000 đồng/cây. Do nhiều nơi đào bị mất mùa nên xu hướng chơi quất dịp tết tăng lên. Tôi đã đặt mua khoảng 100 cây quất xum từ 1 tháng trước. Cây quất trong nhà ngày tết là biểu hiện của sự may mắn, sung túc. Vì vậy cây quất đẹp phải là quất từ

quý, nghĩa là phải có đủ lộc, hoa, quả xanh và quả vàng.

Ông Nguyễn Xuân Kiều, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Hòa cho biết: Toàn xã có trên 2.400 hộ sản xuất nông nghiệp, trong đó khoảng 1.200 hộ trồng quất cảnh trải đều ở 7 thôn, đem lại thu nhập khoảng 60 - 70 tỷ đồng/năm. Với việc thương lái từ khắp mọi nơi đổ về đặt hàng, dự báo năm nay giá quất sẽ tăng 30 - 40% so với năm ngoái, hứa hẹn một cái tết sung túc của người trồng quất. Trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con tiếp tục mở rộng mô hình trồng quất cảnh. Đồng thời, mở thêm các lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân để áp dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị cây trồng với mục tiêu trong thời gian tới nguồn thu từ cây quất cảnh của xã đạt khoảng 100 tỷ đồng/năm.

NGUYỄN QUANG



Chăm sóc để quất ra hoa, chín đều đúng dịp tết.

# Anh Ruyện đa nghề

Dám nghĩ, dám làm, anh Trần Đăng Ruyện, thôn Tô Đề, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ) "ôm" đủ nghề từ trồng lúa, trồng nấm đến nuôi ếch, thu lãi 180 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trước đây gia đình anh Ruyện sản xuất bún khô cung cấp cho thị trường nhưng sức tiêu thụ rất chậm. Cả gia đình chỉ còn biết trông chờ vào 2 mẫu ruộng. Không muốn kinh tế gia đình cứ mãi phụ thuộc vào cây lúa, anh Ruyện bắt đầu rẽ hướng sang nghề trồng nấm. Năm 2012, với số vốn 50 triệu đồng, anh bắt tay vào xây dựng lán trại rộng 80m<sup>2</sup> với giàn treo kiên cố để trồng thử nghiệm 2.000 bịch nấm sò. Nhờ được chăm sóc kỹ càng, bài bản, những cây

nấm phát triển tốt, được xuất bán với giá cao. Sau khi đầu đầy hứa hẹn, năm 2016 nấm có dấu hiệu bị bệnh, không thể phát triển tiếp. Do chưa có nhiều kinh nghiệm kiểm soát bệnh của nấm cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết nên dù đã tìm đủ mọi cách để cứu vãn anh vẫn đành ngậm ngùi vứt bỏ số lượng lớn nấm hư hại.

Nhờ sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, anh Ruyện có thêm diện tích 80m<sup>2</sup> với giàn treo kiên cố để trồng thử nghiệm 2.000 bịch nấm sò. Nhờ được chăm sóc kỹ càng, bài bản, những cây

từ mở rộng diện tích lán trại lên 350m<sup>2</sup>, sắm thêm máy móc hiện đại để giảm ngày công, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Sau 6 năm gần bó với nghề, anh đã làm chủ được tình trạng "sức khỏe" của nấm, quá trình sản xuất diễn ra rất suôn sẻ. Theo anh Ruyện, mỗi tháng vợ chồng anh có thể xuất bán ra thị trường khoảng 1 tấn nấm, thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng. Không những vậy, lần năm của gia đình anh còn tạo việc làm cho 5 - 6 lao động với thu nhập từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Thế nhưng, với đặc tính ưa lạnh của nấm nên thời

gian sản xuất chỉ kéo dài từ tháng 7 năm nay đến tháng 3 năm sau. Không muốn để thời gian trôi qua lãng phí, anh Ruyện lại tiếp tục hành trình "tìm nghề". Năm 2021, nhờ sự giới thiệu của bạn bè, anh biết đến công việc nuôi ếch. Nhận thấy tiềm năng phát triển, anh quyết định đầu tư 15 triệu đồng để bắt đầu với công việc thứ ba. Trên diện tích đất sẵn có, anh đào 2 sào ao và thả khoảng 10.000 con ếch giống. Cùng chúng tôi tham quan mô hình mới của mình, anh Ruyện hào hứng chia sẻ: Nghề nuôi ếch khá nhàn, chi phí đầu tư thấp, thời gian nuôi ngắn,

trung bình một năm có thể nuôi được 2 lứa. Điều quan trọng khi nuôi ếch là phải chủ động phòng ngừa bệnh và luôn bảo đảm nước ao sạch. Sau 3 tháng nuôi, lúa ếch hiện tại của gia đình tôi cho thu hoạch khoảng 1,2 tấn ếch thương phẩm với trọng lượng thu hoạch 3 - 4 con/kg, thu khoảng 50 triệu đồng.

Song song với phát triển mô hình trồng nấm, nuôi ếch, anh Ruyện còn đầu tư mua máy cày để duy trì cấy lúa, cây màu với đồng trên diện tích 2 mẫu ruộng. Chia sẻ về dự định trong tương lai, anh hy vọng có thể mở rộng mô hình hiện tại, sản xuất với quy mô lớn hơn, cải thiện kinh tế gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bà Phạm Thị Nội, Chủ

tịch Hội Nông dân xã An Mỹ cho biết: Mô hình nuôi ếch, trồng nấm, trồng lúa của anh Ruyện cho hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm

việc làm cho người dân địa phương, là mô hình có thể nhân rộng. Thành công của mô hình không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình

anh mà còn mở ra hướng đi mới thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.

NGUYỄN TRIỆU



Anh Trần Đăng Ruyện chăm sóc ếch.